

MẪU, trang này chỉ dùng để tham khảo

SỞ PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM
HỒM THƯ SỐ 1234
THÀNH PHỐ MẪU, CA 99999-9999



TÊN KHÁCH HÀNG MẪU
123 TÊN ĐƯỜNG VÍ DỤ
THÀNH PHỐ, CA 99999-9999

SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SỞ PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM (ÉDD)

TIẾNG ANH:	1-800-300-5616
TIẾNG TÂY BAN NHA:	1-800-326-8937
TIẾNG QUẢNG ĐÔNG:	1-800-547-3506
TIẾNG QUAN THOẠI:	1-866-303-0706
TIẾNG VIỆT:	1-800-547-2058
TTY (không dùng tiếng):	1-800-815-9387
ĐỊA CHỈ INTERNET CỦA EDD	edd.ca.gov

Ngày Gửi Thư: THÁNG/NGÀY/NĂM

Thông Báo Thanh Toán Có Điều Kiện Trong Khi Chờ Xem Xét Khả năng hội đủ Điều Kiện

Thông báo này sẽ được áp dụng nếu có vấn đề nào về điều kiện phù hợp có khả năng phát sinh trong quá trình làm đơn yêu cầu phúc lợi của quý vị.

Chúng tôi đã phát hiện có khả năng có vấn đề với yêu cầu thanh toán phúc lợi của quý vị mà có thể khiến quý vị không đủ điều kiện nhận phúc lợi. Bởi quý vị đã nhận phúc lợi qua yêu cầu thanh toán phúc lợi thất nghiệp, chúng tôi hiện đang xử lý các tuần thanh toán có điều kiện trong thời gian chờ chúng tôi xem xét tính tiếp tục đủ điều kiện của quý vị. Nếu quý vị tiếp tục xác nhận các khoản phúc lợi trong quá trình chúng tôi xem xét khả năng hội đủ điều kiện của quý vị, các khoản thanh toán có điều kiện sẽ được coi là khoản chi trả vượt mức nếu chúng tôi sau này thấy quý vị không đủ điều kiện nhận những khoản phúc lợi đó.

Chúng tôi sẽ vẫn cần xem xét quý vị có hội đủ điều kiện hợp lệ cho hồ sơ đang chờ xử lý, và sẽ dẫn đến một trong những kết quả sau:

- Quý vị sẽ nhận được khoản thanh toán có điều kiện và sau này được thấy là đủ điều kiện nhận những phúc lợi đó.
- Quý vị sẽ nhận được khoản thanh toán có điều kiện và sau này được thấy là không đủ điều kiện nhận những phúc lợi đó. Nếu quý vị không đủ điều kiện, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một *Thông Báo Quyết Định* mà quý vị có thể kháng cáo. Quý vị có khả năng phải hoàn lại khoản thanh toán có điều kiện đã nhận nếu quý vị không đủ điều kiện để được miễn khoản chi trả vượt mức.

Trong quá trình xem xét, quý vị có khả năng không nhận được khoản thanh toán nếu quý vị:

- Được tuyển dụng toàn thời gian hoặc có thu nhập quá mức đã được báo cáo.
- Đang chấp hành hình phạt khai man trước đây.
- Hiện không đủ điều kiện.
- Đã nhận chi trả vượt mức trước đây và khoản phúc lợi của quý vị đã được ghép vào khoản chi trả vượt mức.

Thông báo này sẽ được áp dụng khi chúng tôi không thể đưa ra quyết định trong vòng hai tuần kể từ khi chúng tôi phát hiện vấn đề liên quan đến khả năng hội đủ điều kiện.

Điều Gì Sẽ Xảy Ra

Khi chúng tôi đang xem xét khả năng hội đủ điều kiện của quý vị, vui lòng tiếp tục xác nhận các khoản phúc lợi nếu quý vị tiếp tục thất nghiệp hoặc bị giảm giờ làm. Cách nhanh nhất để xác nhận là qua UI OnlineSM bằng việc truy cập portal.edd.ca.gov. Chúng tôi sẽ tiếp tục chi trả cho quý vị miễn là quý vị tiếp tục xác nhận, trừ phi chúng tôi phát hiện quý vị không đủ điều kiện.

Quý vị không được tiếp tục xác nhận nếu quý vị được tuyển dụng toàn thời gian hoặc tin rằng quý vị không đủ điều kiện nhận phúc lợi.

Chúng tôi có thể liên hệ quý vị nếu chúng tôi cần thêm thông tin để xác định khả năng hội đủ điều kiện của quý vị. Điều quan trọng là quý vị trả lời chúng tôi. Nếu quý vị không trả lời theo quy định, chúng tôi vẫn cần đưa ra quyết định trên cơ sở những thông tin mà chúng tôi có. Không có thông tin của quý vị, chúng tôi có thể thấy quý vị không đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán có điều kiện mà quý vị đã nhận. Để biết thêm thông tin về các vấn đề liên quan đến khả năng hội đủ điều kiện, vui lòng truy cập edd.ca.gov/en/claim-status.

Sau Khi Chúng Tôi Xác Định Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện

Để đủ điều kiện nhận phúc lợi, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hợp lệ đối với việc thất nghiệp hàng tuần.

Nếu chúng tôi xác nhận khả năng đủ điều kiện của quý vị, thì quý vị không cần phải làm gì đối với những tuần đã được chi trả. Tiếp tục xác nhận các khoản phúc lợi hai tuần một lần nếu quý vị vẫn bị thất nghiệp hoặc bị giảm giờ làm. Để được trợ giúp trả lời các câu hỏi về việc xác nhận, vui lòng truy cập edd.ca.gov/en/Unemployment/Understanding_the_Continued_Claim_Certification_Questions.

Nếu quý vị không đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hợp lệ, chúng tôi sẽ gửi quý vị một *Thông Báo Quyết Định* (DE 1080CZ), mà quý vị có thể kháng cáo. Quý vị cũng có thể đã nhận khoản chi trả vượt mức mà quý vị sẽ phải hoàn lại nếu quý vị không đủ điều kiện được miễn khoản chi trả vượt mức. Chúng tôi sẽ gửi quý vị *Thông Báo Khả Năng Chi Trả Vượt Mức* (DE 1447) và/hoặc *Thông Báo Chi Trả Vượt Mức* (DE 1444). Quý vị có quyền kháng cáo quyết định này và khoản chi trả vượt mức cũng như sẽ được xem xét lại để được miễn khoản chi trả vượt mức. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập edd.ca.gov/en/claims/Benefit-Overpayments.